

**HĐH TỈNH QUẢNG BÌNH
TẠI TP HCM**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

THƯ CẢM ƠN

**Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình**

Thay mặt Ban chấp hành và bà con đồng hương tỉnh Quảng Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến HU-UBND- HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh lời cảm ơn chân thành về sự đóng góp quý báu, thiết thực của bà con nhân dân huyện nhà đã giành cho bà con đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP.Hồ Chí Minh thông qua số tiền ủng hộ 200.000.000 đ (Hai trăm triệu đồng) nhằm hỗ trợ cho con em quê hương là các gia đình, sinh viên, người lao động ở trọ, bị mất việc làm, cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là món quà hết sức ý nghĩa không những về vật chất mà còn về mặt tinh thần, để bà con đồng hương tăng cường phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Vẫn biết rằng quê mình vẫn đang còn nghèo khó, nhưng tấm lòng sâu nặng từ quê nhà gửi vào thấy chứa đựng đầy sự thương yêu, ấm áp tình người, rung rung xúc động. Vì chúng tôi luôn thấy quê hương bên mình trong những lúc cần chia sẻ động viên,

Tình cảm quý báu và sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để bà con đồng hương phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch; góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đem lại bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Ban chấp hành Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại TP.Hồ Chí Minh sẽ phân bổ số tiền này gửi đến bà con đồng hương theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Và tin tưởng rằng với sự đồng lòng nhất trí của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân trong thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, bà con huyện nhà nói riêng và tỉnh nhà nói chung sẽ kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho mọi người và cộng đồng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kinh tế-xã hội của quê hương mình.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM/BCH HĐH TỈNH QUẢNG BÌNH TẠI TP.HCM
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Văn Dưỡng